
sþ. 104. Fyrirspurn [94. mál]
til heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra um úrræði fyrir vímuefnasjúklinga.

Frá Kristínu S. Kvaran.

Hefur ríkisstjórnin gert áætlun um læknisaðstoð og meðferðarúrræði fyrir þá sem
ánetjast hafa vímuefnum?


